

กระเช้าปีใหม่ ของขวัญต้อนรับปีใหม่ จาก GIFTNGO.GIFT



กระเช้าปีใหม่ ของขวัญต้อนรับปีใหม่ จาก GIFTNGO.GIFT

เวลาช่างผ่านไปไวจริงๆ อีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะได้บอกลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันเสียแล้ว จัดการเตรียมพร้อมเริ่มปีใหม่ สุขใจด้วยกระเช้าของขวัญ และชุดบำรุงสุขภาพมอบให้ญาติผู้ใหญ่ถือเป็นสิริมงคลต้นปีกันหรือยัง?

แน่นอนกระเช้าปีใหม่ในฝันของใครหลายคนคงหนีไม่พ้นกระเช้าที่เต็มไปด้วยของหลากหลายอย่างถูกจัดเรียงอย่างสวยงามดูดี แต่คงมีน้อยคนนักที่จะได้กระเช้าปีใหม่ที่ดีมีไปด้วยของที่ดีต่อสุขภาพจริง ๆ

วันนี้ GIFTNGO.GIFT มีสิ่งดีๆ มาแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับการเลือกกระเช้าปีใหม่

สิ่งที่กระเช้าปีใหม่ที่ดีควรมี เพราะนอกจากเป็นกระเช้าปีใหม่แล้วยังเป็นกระเช้าเพื่อสุขภาพอีกด้วย รับรองว่าได้ทั้งความประทับใจและมีประโยชน์กับสุขภาพอย่างแน่นอน

1. ผลไม้สด

ผลไม้สดหลากสีนั้นควรเป็นอย่างแรกที่เราควรนึกถึง เพราะผลไม้สดมีคุณค่ามากกว่าผลไม้กระป๋องอยู่แล้ว อีกทั้งยังช่วยเติมสีสันให้กระเช้าปีใหม่ของคุณโดดเด่นกว่าใครด้วย หากคุณลองเพิ่มผลไม้ใส่ในกระเช้าปีใหม่ด้วย แน่ใจว่าผู้รับจะต้องให้ความสนใจในกระเช้าของคุณก่อนใคร เพราะนำกินแถมยังมีประโยชน์สุด ๆ อีกด้วย

2. เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ

หากพูดถึงกระเช้าสุขภาพแล้วก็ต้องไม่ลืมที่จะซื้อเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพชนิดผงใส่ลงในกระเช้าด้วย เช่น ชาสมุนไพร ผงโกโก้แท้ กาแฟชนิดพรีชดราย เพราะเครื่องดื่มเหล่านี้จะมีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่ารูปเครื่องดื่มชนิดอื่นวัน ที่ส่วนใหญ่จะส่วนประกอบไปด้วยครีมเทียมชนิดผง แอสปาแตม และสารปรุงแต่งรสอื่น ๆ เช่น คาราเมล เอสเปรสโซ่ คาปูชิโน่ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้รับยังสัมผัสได้ถึงรสชาติที่แท้จริงของ ชา กาแฟอีกด้วย

3. สินค้าออร์แกนิก

หากกระเช้าปีใหม่ปีนี้ไม่มีแต่ของจำเจเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ก็ลองเปลี่ยนมาจัดเข้าสุขภาพดีที่มีแต่ของปลอดสารพิษ และสารปรุงแต่งใด ๆ อย่างแท้จริง เช่น สบู่สมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช จำพวกข้าวสาลี ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ชุดกิฟต์เซตซาโบบอมน หรือ เทียนหอมอโรมา เป็นต้น โดยแหล่งสินค้าออร์แกนิกเหล่านี้ก็สามารถหาซื้อได้จากร้านขายผลิตภัณฑ์โอท็อป และร้านขายสินค้าชีวจัด

และสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และกระเช้าต่างๆ สิ่งที่คุณควรพิจารณาและตรวจสอบคือ วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่าให้กระเช้าของขวัญแทนใจต้องกลายเป็นเชื้อโรคร้ายที่บั่นทอนสุขภาพของคนที่เรารักเลย

หรือถ้าคิดไม่ออกจริงๆ ว่ากระเช้าปีใหม่ในปีนี้จะมอบอะไรให้คนที่คุณรัก เรายินดีที่จะเป็นตัวแทนส่งต่อความห่วงใยในรูปแบบบริการจัดกระเช้าตามออร์เดอร์สินค้าที่คุณเลือกและรับออกแบบกระเช้าต่างๆ ไม่ว่าจะการจัดกระเช้าองค์กรจำนวนเยอะๆ หรือจะเป็นกระเช้าในวันพิเศษ กระเช้าตามเทศกาลต่างๆ เพราะเรามีทีมงานที่พร้อมจะบริการคุณอย่างเต็มที่ด้วยอุปกรณ์และของตกแต่งกระเช้ามากมาย รับรองว่าสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับแน่นอนค่ะ

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่

Order at inbox GiftnGo.Gift

Call Center 063-896-4479

Email giftngo.gift@gmail.com

Line ID: GiftnGo.Gift

Visit our IG : [instagram.com/giftngo.gift_official](https://www.instagram.com/giftngo.gift_official)

Visit our Website : <http://www.giftngo.gift>

<https://www.facebook.com/GiftnGo.Gift/>